



Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh điện Trung ương quản lý

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH

Thăm Bệnh viện và Nhà máy thủy điện tỉnh Xây Nhà Bu Ly

Tiếp tục chuyển công tác tại tỉnh Xây Nhà Bu Ly (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), sáng ngày 2/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xây Nhà Bu Ly. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế tỉnh Xây Nhà Bu Ly và ban lãnh đạo, nhân viên y tế của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xây Nhà Bu Ly có quy mô 120 giường với 19 khoa, phòng và 87 cán bộ, bác sĩ, y tá làm việc. Trước đây, Bệnh viện gặp nhiều khó khăn cả về trang thiết

bị và nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, bằng các nguồn lực, Bệnh viện đã được đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hiện đại và bổ sung các bác sĩ, y tá có trình độ chuyên môn cao chủ yếu đào tạo từ Việt Nam, trong đó có Đại học Y Dược Thái Bình về làm việc. Hàng năm, Sở Y tế tỉnh Xây Nhà Bu Ly cũng cử cán bộ của Bệnh viện và trong ngành đi tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn tại Thái Bình.

Phát biểu với cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xây Nhà Bu Ly, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Bệnh viện và những thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở những thế mạnh của Thái Bình, nhằm hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với những đề nghị của địa phương về tăng cường hợp tác lĩnh vực y tế giữa 2 tỉnh Thái Bình và Xây Nhà Bu Ly trong thời gian tới. Cụ thể, Thái Bình sẽ hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC ĐUẦN

QUỲNH PHỤ

Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Sáng ngày 2/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt: Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ yêu cầu sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, từ đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

NGUYỄN CƯỜNG

► Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Sáng ngày 2/8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng tư vấn, trợ giúp đối tượng yếu thế (phụ nữ, trẻ em) cho cộng tác viên là cán bộ, hội viên phụ nữ.

100 cán bộ, hội viên phụ nữ đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong tuyên truyền bảo vệ phụ nữ và trẻ em; kiến thức, tiến trình, phương pháp thực hiện công tác xã hội; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, kỹ năng của cán bộ, hội viên phụ nữ làm công tác xã hội... Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tế trong quá trình hoạt động công tác xã hội tại địa phương.

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức để cán bộ, hội viên phụ nữ nắm rõ những nhu cầu thiết yếu của các đối tượng yếu thế cần giúp đỡ. Từ đó xác định yêu cầu, kỹ năng tư vấn, trợ giúp cần có của đội ngũ cộng tác viên là cán bộ, hội viên phụ nữ khi tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người yếu thế vươn lên.

XUÂN PHƯƠNG

► Trao 240 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Vũ Thư



Lãnh đạo huyện Vũ Thư trao quà cho nạn nhân CĐDC gián tiếp và gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng tới kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023) và hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) năm 2023, sáng ngày 2/8, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nạn nhân CĐDC gián tiếp và gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã trao 240 suất quà, mỗi suất trị giá 330.000 đồng cho các nạn nhân CĐDC gián tiếp và gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân với các nạn nhân CĐDC và gia đình nạn nhân CĐDC, qua đó nhằm động viên các nạn nhân CĐDC và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

THU HOAI

CHẤM CHỈNH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ SỞ Kinh nghiệm của Quỳnh Phụ

(Xem trang 3)



Nhiều tuyến đường khang trang được hoàn thành nhờ sự chung tay góp sức của nhân dân.